

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม งานพัฒนาและสวัสดิการสังคม เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <p>1.1 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ด้านการ ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้สูงอายุเกี่ยวกับสิทธิของตนเองใน การเข้าถึงสวัสดิการของรัฐยังไม่ทั่วถึง ปัญหาผู้สูงอายุ มีชื่ออยู่ในทะเบียนเขตพื้นที่ แต่ตัวตนอาศัยอยู่นอก เขตพื้นที่ และปัญหาผู้สูงอายุขาดความรู้ในการสื่อสาร ภาษาทำให้ไม่ค่อยเข้าใจ</p> <p>1.2 การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ ด้านการ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ พิการ เกี่ยวกับสิทธิของตนเอง ในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่าง ทั่วถึง และยังพบว่า ผู้พิการบางคนยังไม่ได้ทำเรื่องขอมีบัตรคนพิการ หรือ บางคนเมื่อได้บัตรคนพิการมาแล้ว เข้าใจว่าได้รับเบี้ยความ พิการเลยแต่ไม่เป็นเช่นนั้น นอกจากนั้นผู้พิการ ยังขาดความรู้และ ความชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนการ ขอรับเบี้ยความพิการของผู้พิการ และปัญหาผู้พิการมี ชื่ออยู่ในทะเบียนเขตพื้นที่แต่ตัวตนอาศัยอยู่ นอกเขต พื้นที่ และขาดความรู้ในการสื่อสารภาษาทำให้ไม่ เข้าใจ</p> <p>งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>1.3 กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจาก โรคติดต่อ เป็น ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายใน คือ ปัญหาโรค ไข้เลือดออกกระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจากประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยง และยังขาดการ ดูแลรักษาอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง</p> <p>1.4 กิจกรรมการลดปัญหา ลดภาวะโลกร้อน เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทาง ภายในตำบล, เจ้าหน้าที่ยังขาด จิตสำนึกในการร่วม การใช้พลังงาน เช่น การเปิด-ปิดแอร์ ระหว่าง พัก เที่ยงหรือก่อนเลิกงาน 30 นาที, การใช้น้ำมัน เป็นต้น</p>	<p>ผลการประเมิน/ข้อสรุป</p> <p>กองสวัสดิการสังคม ได้วิเคราะห์ ประเมิน ระบบ ควบคุมภายในตามภารกิจที่ปรากฏ ตามคำสั่ง หน่วยงานตามภารกิจโดยวิเคราะห์ ประเมินผลตาม องค์ประกอบมาตรฐาน ควบคุมภายใน ตามระเบียบ คณะกรรมการ ตรวจสอบเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนด มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ผล การ ประเมินพบว่า มีกิจกรรม 2 กิจกรรมที่ ต้องบริหาร ความเสี่ยง คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 2. การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ <p>กองสวัสดิการสังคม ได้วิเคราะห์ประเมิน ระบบควบคุมภายใน ในภารกิจที่ปรากฏตาม คำสั่ง แบ่งงาน โดยวิเคราะห์ประเมินผลตาม องค์ประกอบ มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจสอบเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนด มาตรฐานการควบคุม ภายใน พ.ศ. 2544 ผลการ ประเมิน พบว่า มี 2 กิจกรรมที่ต้องบริหารความ เสี่ยง คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) กิจกรรมการป้องกันโรคและช่วยเหลือ ประชาชน จากภัยโรคติดต่อ 2) กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>งานการเกษตร</p> <p>1.5 กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร เป็น ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ตาม คำสั่งแบ่งงานของกองสวัสดิการสังคม กำหนดภารกิจขอบเขตของงานความรับผิดชอบ เมื่อสำรวจวิเคราะห์และประเมินแล้ว ระบบการควบคุมภายในที่ มีอยู่เดิม ไม่เพียงพอยังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับเรื่องความรู้และประสบการณ์ในการทำงานของพนักงานและมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว ซึ่งอาจจะปฏิบัติงานได้ไม่ทันและขาดประสิทธิภาพในการทำงานให้ประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดีได้</p> <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 งานพัฒนาและสวัสดิการสังคม เกิดความ เสี่ยงพบว่า การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ การประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุเกี่ยวกับสิทธิของตนเองใน การเข้าถึงสวัสดิการของรัฐยังไม่ทั่วถึง ปัญหา ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนเขตพื้นที่ แต่ตัวตนอาศัยอยู่นอก เขตพื้นที่ และ ปัญหาผู้สูงอายุขาดความรู้ในการสื่อสาร ทำให้ไม่ค่อยเข้าใจ</p> <p>2.2 การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ เกิดความเสี่ยงใน ระดับปานกลาง ในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการ เกี่ยวกับสิทธิของตนเอง ในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ อย่างทั่วถึง และยังพบว่าผู้พิการบางคนยังไม่ได้ทำ เรื่องขอมิบัตรคนพิการหรือบางคนเมื่อได้บัตรคนพิการมาแล้ว เข้าใจว่าได้รับเบี้ยความพิการเลยแต่ไม่เป็น เช่นนั้น นอกจากนั้นผู้พิการยังขาดความรู้และความ ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับเบี้ยความพิการของ ผู้พิการ และปัญหาผู้พิการ มีชื่ออยู่ในทะเบียนเขตพื้นที่ แต่ตัวตนอาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่และขาดความรู้ในการสื่อสารภาษาทำให้ไม่เข้าใจ</p> <p>งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>2.3 กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชน จากโรคติดต่อ โอกาสเกิดโรคติดต่อในพื้นที่มีสูง เนื่องจากทัศนคติและพฤติกรรม การดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการ ป้องกัน 5 ป. ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค ไข้เลือดออกโดยชุมชนเอง และขาดการกระตุ้น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักในการ ป้องกัน อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบ ควบคุมภายใน ในภารกิจที่ปรากฏตาม คำสั่งแบ่งงาน โดยวิเคราะห์ประเมินผลตาม องค์ประกอบมาตรฐาน การควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ เงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ผลการประเมิน พบว่า มี 1 กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>2.4 กิจกรรมลดปัญหา ภาวะโลกร้อน การประเมินความเสี่ยงพบว่า มีความเสี่ยงน้อย แต่ การปลูกต้นไม้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทางย่อม</p> <p>งานการเกษตร</p> <p>2.5 ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตรส่งผลให้คุณภาพของงาน ลดลง</p> <p>2.6 สภาพภูมิอากาศ โอกาสที่จะให้การช่วยเหลือ ประชาชนจากปัญหาภัยธรรมชาติต่าง ๆ ล่าช้า หรือด้านการส่งเสริมการผลิตต้องอาศัยนักวิชาการเกษตร จากระดับอำเภอ</p> <p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ มีการประสานขอสำเนาทะเบียนราษฎรจากนายทะเบียนอำเภอ เฉพาะผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป นำข้อมูลมาตรวจสอบ รายชื่อ ตกหล่น หรือ รายใหม่ และทำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุที่อายุถึงเกณฑ์ และยังไม่ได้มา ใช้สิทธิมารับเบี้ยยังชีพ</p> <p>3.2 การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ ประสาน ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกสภา อบต. และ อสม.ให้สำรวจคน พิการในชุมชน ที่เห็นสมควรสามารถช่วยเหลือตนเอง ได้ ให้ไปดำเนินการขอใบรับรองความพิการจากโรงพยาบาลของรัฐ ประสานหน่วยงาน สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในการ ออกบัตรคนพิการขอรับมีบัตรคนพิการ และทำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ให้คนพิการเตรียมเอกสารเพื่อการขึ้นทะเบียนเมื่อถึงช่วงเวลารับขึ้นทะเบียน</p> <p>งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>3.3 กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจาก โรคติดต่อ ประสานความร่วมมือกับกองทุน หลักประกันสุขภาพ อบต.นาชุมแสง ดำเนินกิจกรรม ฟันหมอกวีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ใช้เลือดออกบริเวณบ้านเรือนประชาชน โรงเรียน และสถานที่ราชการ ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมี การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของ การแพร่ระบาดของโรคและทำความเข้าใจถึงการ ป้องกันและควบคุมโรค และสร้างจิตสำนึกให้ ประชาชนรู้จัก ป้องกันและดูแลตัวเองเบื้องต้น</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>3.4 กิจกรรมการลดปัญหา ลดภาวะโลกร้อน ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ว่างเปล่าที่ควรจะถูก ต้นไม้ให้ร่มรื่นและทั่วถึง สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ ประชาชนในโดยเฉพาะผู้นำครอบครัวในการร่วมแก้ไข ปัญหาภาวะโลกร้อน พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ ประชาชนรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และสร้างความตระหนักในการลดใช้ พลังงานกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</p> <p>งานการเกษตร</p> <p>3.5 สรรหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตร โดยตรง ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มเติมความรู้ด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และ ประสานความร่วมมือกับเกษตรอำเภอ เพื่อส่งเสริม ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ทราบ</p> <p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>4.1 มีการรวบรวมข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ มติ คณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งให้ พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน</p> <p>4.2 จัดให้มีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>4.3 มีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติ หน้าที่ และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา</p> <p>4.4 จัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ งานให้กับประชาชนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 4.5 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาค ส่วนเพื่อนำมาพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม</p> <p>5. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลเพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

การประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการ ควบคุม เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีการควบคุมที่เพียงพอและมี ประสิทธิภาพตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ดังนี้

1. การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุด้านการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ เกี่ยวกับสิทธิของตนเองใน การ เข้าถึงสวัสดิการของรัฐยังไม่ทั่วถึง ปัญหาผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนเขตพื้นที่แต่ตัวตนอาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่ และปัญหาผู้สูงอายุขาดความรู้ในการสื่อสารภาษาไม่ค่อยเข้าใจ

2. การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการเกี่ยวกับสิทธิของตนเองใน การเข้าถึง สวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึง และยังพบว่าผู้พิการบางคนยังไม่ได้ทำเรื่องขอมิบัตรคนพิการหรือบางคน เมื่อได้ บัตรคนพิการมาแล้ว เข้าใจว่าได้รับเบี้ยความพิการเลยแต่ไม่เป็นเช่นนั้น นอกจากนั้นผู้พิการยังขาดความรู้ และ ความชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอน การขอรับเบี้ยความพิการของผู้พิการ และปัญหาผู้พิการมีชื่ออยู่ในทะเบียนเขต พื้นที่ แต่ตัวตนอาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่ และขาดความรู้ในการสื่อสารทำให้ไม่เข้าใจ

3. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ พบว่า ในบางหมู่บ้านมีุงลาย แพร่ระบาด อยู่ในเขตพื้นที่เป็นจำนวนมาก มีการพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่และพบการแพร่ระบาดใน พื้นที่หลาย ครั้ง ปัญหาประชาชนมักรอความช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว โดยขาดการดูแลตัวเอง เบื้องต้น

4. กิจกรรมการลดปัญหา ลดภาวะโลกร้อน มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/ เส้นทาง ภายในตำบล ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงภาวะโลกร้อน เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์หรืออาจ ไม่ได้รับ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโลกร้อนว่าคืออะไรเกิดจากอะไร ความเสี่ยงที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึก ในการ ร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด-ปิดแอร์ ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิกงาน 30 นาที, การใช้น้ำมัน เป็นต้น

5. กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร พบว่า ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตรและ มี เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวทั้งยังได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลืองานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ซึ่งเป็น การ ปฏิบัติงาน 2 หน้าที่ในเวลาเดียวกันอาจส่งผลให้คุณภาพของงานลดลง และสภาพภูมิอากาศ โอกาสที่จะให้ การ ช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาภัยธรรมชาติต่าง ๆ ล่าช้า หรือด้านการส่งเสริมการผลิตต้องอาศัย นักวิชาการ เกษตรจากระดับอำเภอ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวนฤมล ชำนาญกุล)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>1. กิจกรรม งานสังคมสงเคราะห์</p> <p>๑. การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อให้การดำเนินการสวัสดิการ เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุคนพิการเป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรมถูกต้องตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ มติ ครม. และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เพื่อพัฒนาสวัสดิการสังคม ส่งเสริม สวัสดิการเด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ ให้ได้รับ บริการและ สวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</p>	<p>- ความเสี่ยงในการผิดพลาดและการนำ เงินสดไปจ่าย หรือ โอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ</p>	<p>-การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของทางราชการ</p>	<p>- สร้างความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องความร่วมมือในชุมชน</p> <p>- รมรงค์ประชาสัมพันธ์ และจัดให้มีการประชุมใน ชุมชนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- ผู้สูงอายุมิแนวโน้ม มากขึ้น</p> <p>- ระเบียบที่ใช้อยู่ไม่ครอบคลุมกับสภาพพื้นที่</p> <p>- การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพยังมี ความเสี่ยงในการผิดพลาดและการนำเงินสดไปจ่าย หรือโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ</p>	<p>- รมรงค์ประชาสัมพันธ์ และ จัดให้มีการประชุมใน ชุมชน อย่างต่อเนื่อง</p> <p>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้า ร่วมอบรม อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม</p>

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>2. กิจกรรม งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>- การ ลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง มีสภาพแวดล้อม ที่ดี อากาศบริสุทธิ์เกิดผลดีต่อสุขภาพของ คนในตำบล</p>	<p>- ขาดเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข</p> <p>- มีการปลูกต้นไม้ แต่ยังไม่ ครอบคลุม ทุกพื้นที่/เส้นทาง ภายในตำบล</p> <p>- เจ้าหน้าที่ยังขาด จิตสำนึก ในการ ร่วมลดการใช้ พลังงาน เช่น การ เปิด - ปิดแอร์ ระหว่างพักเที่ยง หรือก่อนเลิกงาน เป็นต้น</p>	<p>- รมรงค์ปลูกต้นไม้ ตาม โครงการปลูก ต้นไม้เพิ่ม พื้นที่สีเขียวลดภาวะ โลกร้อน</p> <p>- มีมาตรการลดใช้ พลังงานในสำนักงาน</p>	<p>- สอบถามความ คิดเห็น จาก ประชาชน</p> <p>- ประเมินผลจาก ค่าใช้จ่ายด้านการ ใช้ พลังงาน เปรียบเทียบ กับปีที่ ผ่านมา</p>	<p>- มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทาง ภายในตำบล - เจ้าหน้าที่ยัง ขาดจิตสำนึก ในการร่วมลด การใช้ พลังงาน เช่น การ เปิด - ปิดแอร์ระหว่างพัก เที่ยง หรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที เป็นต้น</p>	<p>- ตรวจสอบเส้นทางหรือ พื้นที่ว่างเปล่า ที่ควร จะ ปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและ ทั่วถึง</p> <p>- สร้างความตระหนักใน การลดใช้ พลังงานกับ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กองสวัสดิการ สังคม</p>

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
3. กิจกรรม - การป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ	- ปัญหาโรคไข้เลือดออก ระบาดในเขตพื้นที่ เนื่องจาก ประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ป. เนื่องจาก รอให้ อสม.มาดูแล	-พนหมอกควันใส่ทรายอะเบท เมื่อ เกิดการระบาดของ ไข้เลือดออก - ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ ไลน์ แผ่นพับ เสี่ยงตามสาย	- ตรวจสอบอัตรา การลดลงของ ผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินงาน แต่ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร	- ปัญหาโรค ไข้เลือดออก ระบาด ในเขตพื้นที่ เนื่องจาก ประชาชนไม่ ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. เนื่องจากรอให้ อสม. มาดูแล	-ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ของประชาชนให้ ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป. - จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้าน รักษา ความสะอาดเพื่อลด ปริมาณลูกน้ำ ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ - ใช้แบบสอบถามการลดลงของการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน อัตราป่วย อัตราการตาย	กองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวนฤมล ชำนาญกุล)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม